

Tinh Cao
Dec 14 at 6:18 AM

Chúa Nhật 3 MV-A

Lời Chúa

Bài Đọc I: Is 35, 1-6a. 10

"Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu đỡ chúng tôi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Núi hoang sẽ có cây cối, sẽ vui mừng, cối tre liễu sẽ hân hoan, và núi bông sẽ nở hoa như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỷ vui mừng, và khen ngợi và reo: Đã ban cho Israel đường vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta.

Hãy làm cho mắt người ngù mù bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng số người đi vào đền thờ. Phôi nói cho người ngù mù nhất định rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các người sẽ đem tôi đi vào bảo vệ; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu đỡ các người.

Bây giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai người ngù điếc sẽ được nghe. Bây giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, người ngù điếc của Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỷ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trở nên xa.

Đó là Lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Đáp: Lạy Chúa, xin đừng quên chúng con (x. Is 35, 4).

Xướng: 1) Thiên Chúa trở lại quy phục tôi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đối địch của mình. Thiên Chúa cứu giúp những người tù tội. - Đáp.

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù; Thiên Chúa giúp thoát những kẻ bị khò mìn trong khu vực. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cư. - Đáp.

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi què phèo, và làm rời bỏ những người ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tôi muôn đời. Sion hỡi, Đấng Thiên Chúa của người sẽ làm vua tôi đời này sang đời khác. - Đáp.

Bài Đúc II: Gc 5, 7-10

"Hãy vững lòng, vì Chúa gìn giữ".

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của ruộng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mùa xuân và mùa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gìn giữ. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, đừng khời phời bất kết án. Nay đây quan tòa đã đứng trước cửa. Anh em hãy kiên nhẫn chờ đợi và chờ đợi trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa.

Đó là Lời Chúa.

Alleluia: Is 61, 1 (x. Lc 4, 12)

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Ngươi đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 11, 2-11

"Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được chữa khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Khi những người điếc sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các người đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió? Vậy các người đi xem gì? Một người ăn mặc áo lông thỏ? Những người ăn mặc áo lông thỏ thì người cung điện nhà vua. Vậy các người đi xem gì? Một tiên tri? Phải, Ta bảo các người, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: "Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con". Ta bảo một cách người, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giê; nhưng người như nhốt trong ngục thì còn cao trọng hơn ông".

Đó là Lời Chúa.

SẴNG VÀ CHIA SẴ

Chính Tĩn Hô Gioan Tĩy Giĩ cũng trông đĩ đĩ c Chúa Kitô cũ đĩ

Chũ đĩ chung Mùa Vĩng là "Lĩ dĩ hĩa thành nhĩ c thĩ" ĩĩ cĩng hiĩ n tĩ hĩn vĩa Chúa Nhĩ t Thĩ Ba Mùa Vĩng hĩm nay là thĩ dĩ đĩ m Chúa gĩn đĩ n, nhĩ phĩ ng vĩ hĩm nay cĩ a Giĩ Hĩ mang mĩ t mĩ u hĩ ng tĩĩ i vui chĩ khĩng cĩn mĩ u tím xĩm hĩ i nĩ a.

Đĩng thĩ, ngay trong Tuĩn Ba Mùa Vĩng nay, Giĩ Hĩ i sĩ bĩ t đĩ u tuĩn bĩt nhĩ t trĩĩ c Giĩng Sinh, tĩ ngĩy 17 đĩ n hĩ t 24 thĩng 12, mĩ t thĩ dĩ đĩ m vĩ i nhĩ ng bài Phĩc Ầm trĩ c tĩ p liĩn quan đĩ n biĩ n cĩ nhĩ p thĩ và giĩng sinh cĩ a Chúa Giĩsu Kitô Thiĩn Sai Cũ Thĩ.

Bĩ vĩ y, Chúa Nhĩ t Thĩ Ba Mùa Vĩng hĩm nay đĩy chĩ ng khĩc gĩ nhĩ mĩ t đĩ o khĩc vĩ mĩ u nhiĩ m và biĩ n cĩ "Lĩ dĩ hĩa thành nhĩ c thĩ" (Gioan 1:14), Đĩ ng sĩ p đĩ n vĩ i dĩn cĩ a Chúa là thĩnh phĩn đĩng trông đĩ i (thĩ m chĩ cho đĩ n bĩy giĩ) Ngĩĩ đĩ n nhĩ mĩ t Vĩ Thiĩn Sai Cũ Đĩ.

Đĩ là lý do chĩng ta thĩ y Bài Đĩ c 1 và 2, kĩ cĩ bài Đĩp Ca đĩ u cĩ nĩ dung hĩn hoan vui mĩ ng và đĩ u kũ gĩ dĩn Chúa hĩy vui lĩn.

Bài Đĩ c 1 hĩm nay Tiĩn Tri Isĩia đĩ cho thĩ y mĩ t bĩ u khĩ hĩy vui lĩn trĩn đĩ y hĩ vĩ ng nhĩ sau:

"Nĩ i hoĩng đĩ a cĩ n cĩ i sĩ vui mĩ ng, cĩi tĩ ch liĩu sĩ hĩn hoan, và nĩ bĩng dĩĩ ng nhĩ khĩm huĩ, sĩ nĩ y chĩ i non và hoĩn hĩ vui mĩ ng, và khen ngĩ i rĩ ng: Đĩ ban cho Isĩrael đĩĩ c vinh quang cĩ a xĩ Libĩn, hũy hoĩng cĩ a Carmel và Saron. Chĩng chĩng sĩ nhĩn thĩ y vinh quang cĩ a Chúa, và hũy hoĩng cĩ a Thiĩn Chúa chĩng ta.... Bĩ y giĩ mĩ t ngĩĩ i mĩ sĩ nhĩn thĩ y, và tai nhĩ ng ngĩĩ i đĩĩ c sĩ đĩĩ c nghe. Bĩ y giĩ ngĩĩ i quĩ sĩ nhĩ y nhĩt nhĩ nai, nhĩ ng ngĩĩ i đĩĩ c Chúa cĩ u chuĩ c, sĩ trĩ vĩ, và đĩ n Sion vĩ i ĩĩ i khen ngĩ i; và trĩn đĩ u hĩ mang hoĩn hĩ trĩĩ n miĩn, hĩ sĩ đĩĩ c vui mĩ ng khoĩi trĩ, hĩ sĩ khĩng cĩn đĩu buĩ n; rĩn sĩĩ t sĩ trĩ n xa".

Bài Đĩp Ca hĩm nay Thĩnh Vĩ nh giĩ cũng đĩ vang lĩn niĩ m hĩn hoan bĩ ng lĩng xĩc tĩn tĩn

tôi nghĩ của mình về mặt Vĩ Thiên Chúa của đời như thế này:

- 1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho người khổ đối diện của mình. Thiên Chúa của người nghèo người tù tội.
- 2) Thiên Chúa mặt mặt người khổ đau mù; Thiên Chúa giúp thoát người khổ đau khòm lưng khuỵu lưng. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở người khách kiêu hãnh.
- 3) Thiên Chúa nâng đỡ người nghèo người mồ côi què quặt, và làm rời lòng người nghèo đói ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tôi muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của người sẽ làm vua tôi đời này sang đời khác.

▫ Bài Đức II Thánh Giacôbê Tông Đồ, theo chi tiết của Bài Đáp Ca, đừng thanh kêu gọi dân Do Thái hãy tin tưởng cho đời Vĩ Thiên Chúa của đời đã đến nơi Đức Giêsu Kitô, Đức "sự xuất hiện của hai đời mang ơn của đời cho người ai thì t tha trông đời Ngươi" (Do Thái 9:28): "Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đời hoa màu quý báu của đời ruộng, kiên nhẫn đời chờ mùa xuân và mùa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gọi đến".

Bài Phúc Âm hôm nay liên quan đến chính bản thân của Vĩ Tiệp Hộ Gioan Tệp Giệp đang nghĩ trong tù sai các môn đồ hỡi Chúa Giêsu là Đức ngài đã loan báo đến sau ngài như người cao trọng hơn ngài, rằng "Thầy có phải là Đức ngài phải chăng, hay chúng tôi còn phải đời Đức ngài nào khác?" Qua câu trả lời của Chúa Giêsu cho các môn đồ của vĩ tiệp hộ này rằng "Hãy vững chắc tin tưởng cho Gioan như người gì các ông nghe và thầy: người mù đời thầy, người què đời thầy, người phong hỡi đời thầy, người đi đời thầy nghe, người chết sống lại, và tin mừng đời thầy loan báo cho kẻ nghèo khó", Người chết như người chết rồi Người què thầy đúng như người gì vĩ tiệp hộ đã làm chết, là Đức ngài đúng như Thánh Vĩ nh gia và các vĩ tiên tri đã nói đến, như đời thầy ngay trong Bài Đức I và Bài Đáp Ca hôm nay, mà còn của đời tin cho chính vĩ tiệp hộ này nữa, khi ngài "ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô", như người cảm thầy hình như cũng chết người cao trọng hay quyền năng hơn ngài gì hết. Đó là lý do vì cuộc đời của mình, Chúa Giêsu đã cảm giác như thế này: "phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Chức là như là chết của Chúa Kitô này mà Tiệp Hộ Gioan Tệp Giệp đã kiên trung cho đến cùng, đã tiếp tục làm chết cho Chúa Kitô là "chân lý" (Gioan 14:6) bằng chính cái đời của

mình, và cái chết mà tôi đã sống cho ngài đã ám chỉ cuộc sống của Chúa Kitô là Đấng cứu rỗi ngài, Đấng đứng sau những ngai cao trên những ngôi sao, như đó ngài đã sống nên giống Chúa Kitô hơn ai hết.

Thật vậy, nếu ngay từ ban đầu, khi vẫn là một đứa trẻ mang trong lòng thai mẹ 6 tháng, vị tiên hô này đã được Chúa Kitô mang đến cho ngài, nên ngài đã hân hoan như mọi người trong lòng mẹ thì nào (xem Luca 1:41), thì trước khi chết, ngài cũng được Chúa Kitô mang đến cho ngài như vậy, bằng chính chết của Ngài, giúp ngài thêm tin tưởng vào Đấng đứng sau.

Không biết Vị Tiên Hô Gioan Tẩy Giê có nghĩ rằng nếu nhân vật Giêsu Nazaret là Đấng Thiên Sai, là Đấng đứng sau cao trên và quyền năng hơn mình mà tại sao không ra tay cứu ngài khỏi bị nguyền rủa hay chẳng, như ông vua chúa Kitô đã cứu ngài thoát khỏi ngục tù và bị chính là của Ngài trong bài Phúc Âm hôm nay. Trong trường hợp này, Chúa Giêsu đã đóng vai trò "quan tòa đã được trao quyền" của vị tiên hô, như Tông Đồ Giacôbê đã đề cập đến trong Bài Đọc II hôm nay.

Việc Chúa Kitô cứu sống niềm tin cho Vị Tiên Hô Gioan Tẩy Giê đang cảm thấy bị rơi vào chính Đấng đứng sau ngài cũng nên trở nên như tiên tri Isaia trong Bài Đọc I hôm nay và chúng dân Do Thái, trong đó bao gồm cả chính bản thân của vị tiên hô này, như trong Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy: "Hãy làm cho mình như những bàn tay rỗng rỗng, và hãy làm cho tăng số những người đi về phía mình. Phải nói cho những người nhất định rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kia Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo tin; chính Thiên Chúa sẽ đứng và cứu các ngươi".

Như được Chúa Kitô cứu sống niềm tin cho Vị Tiên Hô Gioan Tẩy Giê chúng ta cũng nên làm chứng cho Đấng đứng sau ngài bằng những sự sống của ngài mà còn như đó ngài cứu sống niềm tin cho chúng ta ai đã lãnh nhận phép rửa của ngài ở Sông Jordan cũng như cho riêng thành phần môn đệ của ngài, như đó, với tư cách là một vị tiên tri, vị tiên tri đứng nhất trong các tiên tri, ngài mới xứng đáng trở thành giống như Tông Đồ Giacôbê đã nêu lên trong Bài Đọc II hôm nay: "Anh em hãy kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa".

Như thế, chính Vị Tiên Hô Gioan Tẩy Giê được sai đến trước Chúa Kitô để dọn đường cho Ngài và cho Ngài cũng sống trong niềm tin tưởng của Mùa Vọng đi trong. Tuy ngài đã được tôn trọng mà chết cho Đấng đứng sau ngài, đã làm chứng về Đấng sống, và đã làm phép rửa cho Ngài, theo niềm tin và vị tiên hô của mình, như ông vua bản thân của mình, ngài vẫn phải sống niềm tin, bất kể khi chiêm ngưỡng, như chính Đức Maria Mẹ Chúa Kitô đã yêu cầu phúc đã phải trải qua cuộc sống

Đức tin, hay như các tông đồ đức tin ngay bên cạnh Chúa Kitô cũng bị thách thức đức tin, mà đức tin liên quan đến chính thức thì linh nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét, tức đức tin chính sự thật về con người Giêsu Nazarét này, mà sự thật đã đức tin Vĩ Đại n Hô Gioan Tẩy Giả trong tù đày và nói: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đi Đấng nào khác?", mà sự thật đã đức tin và lãnh đạo tông đồ đoàn Phêrô tuyên xưng vô cùng chính xác: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16), như ngày này và nói chỉ bị Ngươi 3 lần, mà sự thật cuối cùng đã đức tin Tông Đồ Toma tuyên xưng trước Đấng Phụng Sinh trong cõi chết "là Chúa và là Thiên Chúa" (Gioan 20:28), như ngày là một Thiên Chúa cùng chúng ta - Emmanuel.

Daminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hôm là đức tin bài chia sẻ trên

MV.CNIII-A.mp3
